
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๖/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์  กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ผู้มาประชุม
๑. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานที่ประชุม
๒. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุ่ำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายศวิต กาสุริยะ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย)
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ)  (แทน)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ

(นางตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์  รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศการที่ดิน)  (แทน)
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

(นายประสงค์ ธัมมะปาละ  ผู้อ่ำานวยการส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รักษาราชการแทน
ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)

๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์  ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (แทน)

๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นางขนิษฐา ผลเจริญ  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ))

๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายเอกพงศ์ ทองมาก  หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายวีรสิทธ์ิ โพธิปักขิย์  ผู้อ่ำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)

๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร์  ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๑๓ (สารสนเทศและส่ือสาร)  (แทน)

๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
(นางสาวศศิกานต์ ทายิดา นักคอมพิวเตอร์ ๕)  (แทน)

๑๕. ผู้อ่ำานวยการส่ำานักนโยบายและแผน สป.มท. กรรมการ
(นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ  ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานอ่ำานวยการ)  (แทน) 

๑๖. ผู้อ่ำานวยการส่ำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นายจักรกฤช ฤทธิเนื่อง  ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานอ่ำานวยการ)  (แทน)

๑๗. ผู้อ่ำานวยการส่ำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(สิบโท พิชติ ตู้บรรเทิง  นิติกรช่ำานาญการพิเศษ)  (แทน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๓)
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๑๘. ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๑๙. ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวอนงค์รัตน์ ลือนาม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ)  (แทน)

๒๐. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารช่ำานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
๓. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การจัดการน่ำNาเสีย กรรมการ
๖. ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท.  (ว่าง) กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒. นายอมรเวช อุปถัมภากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๓. นางสาวประภาพร ภาชีรัตน์ นักภูมิสารสนเทศ  ส่ำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
๔. นายอมรพันธ์ พุ่มฉตัร นักเทคโนโลยีสารสนเทศช่ำานาญการพิเศษ

ส่ำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
๕. นางสาวดลพร พิมพิชัย นักเทคโนโลยีสารสนเทศช่ำานาญการ

ส่ำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
๖. นายนรเชษฐ์ อัจจิมา นักภูมิสารสนเทศ  ส่ำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
๗. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๘. นายวรพจน์ ฉลาดลพ หัวหน้าแผนกบริหารเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๙. นายอภิโชค ขันติสุวรรณ นักคอมพิวเตอร์ ๖  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๐. นายประคอง พินิจพรวัฒนา ผู้ช่วยผู้อ่ำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๑. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ รองผู้อ่ำานวยการฝ่ายสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๒. นางสาวปิยะวดี วิจารณ์ หัวหน้าแผนกวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๓. นางสาวอารยา เซ็นเชาวนิช นักประมวลผลข้อมูล ๑๐  การไฟฟ้านครหลวง
๑๔. นางสาวกาญจนา อนุวณิชรุทธเวช ผู้ช่วยผู้อ่ำานวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานประยุกต์  การไฟฟ้านครหลวง
๑๕. นางสาวป.อัจจิมา จันทร์ทอง นักประมวลผลข้อมูล ๘  การไฟฟ้านครหลวง
๑๖. นายสุรเดช สุรินทร์ นักประมวลผลข้อมูล ๑๐  การไฟฟ้านครหลวง
๑๗. นายณัฐฐากร รักเสรีธรรม ผู้อ่ำานวยการกองระบบเครือข่าย ฝ่ายระบบโครงสร้างพืNนฐาน  การไฟฟ้านครหลวง
๑๘. นายศุภกร วัฒนสุข นักประมวลผลข้อมูล ๗  การไฟฟ้านครหลวง
๑๙. นางสาวปิยะรัตน์ ศิริวรรณ นักประมวลผลข้อมูล ๙  การไฟฟ้านครหลวง
๒๐. นายพลวัต ชุมอินทร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ ๕ การไฟฟ้านครหลวง
๒๑. นายสาธิต บุญทอง นักประมวลผลข้อมูล ๗  การไฟฟ้านครหลวง
๒๒. นายอาจินต์ ทวีวัฒนโสภณ วิศวกรส่ือสาร ๗  การไฟฟ้านครหลวง
๒๓. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ หัวหน้าส่ำานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๓)
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๒๔. นายทศพร ละดาพรพิพัฒน์ ที่ปรึกษา ส่ำานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๒๕. นายนฤดล พ่วงรอด เจ้าหน้าที่ระบบงานสารสนเทศ ส่ำานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน-
บุคคลส่วนท้องถิ่น  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๒๖. นายสิทธิชัย เดชพร ผู้อ่ำานวยการกอง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๗. นายศุภทัต อินทร์ขาว รองผู้อ่ำานวยการฝ่าย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๘. นายอรรถสิทธ์ิ วงศ์ธนศักดิ์ชัย หัวหน้าแผนกออกแบบระบบส่ือสาร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๙. นายฑิฆัมพร วันขวา วิศวกร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓๐. นายสุนาถ ออมไธสง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๑. นายกฤตพัฒน์ ล้านแก้ว นายช่างไฟฟ้าช่ำานาญงาน  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๒. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๓. นางสาวสุพิชญา เทพมณีชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๔. นายอัศวิน วงศ์ป่ินเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่ำานาญการ  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ฝ่ายเลชานุการฯ เรียนที่ประชุมว่าปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ และผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้พลเอก ดร .วิชิต สาทรานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ประชุมแทน

ประธานกล่าวเปิดประชุมและด่ำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนีN

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม ครัNงที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ำานวน ๑๑ โครงการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแก้ไขวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา หน้าที่ ๖ บรรทดัที่ ๒๒
(โครงการที ่๔) จากเดมิ “...พร้อมระบบปฏบัิตกิาร เพือ่ทดแทนเคร่ืองเดมิทีจ่ดัซืNอเมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ และจดัหาเพิม่เตมิ
เพื่อสนับสนุนระบบงานทีข่ยายกลุ่มผู้ใช้งานในส่วนภูมิภาค  เพื่อเตรียมรับมือกับความปกติใหม่ (New Normal)...” แก้ไขเป็น
“...พร้อมระบบปฏิบัติการ เพื่อทดแทนเคร่ืองเดิมที่จดัซืNอเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมรับมือกับความปกติใหม่ (New
Normal)...”

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัNงที่ ๕/๒๕๖๓ ตามที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่อง
- ไมม่ี -

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๓)
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
การพจิารณาโครงการทีอ่ยูใ่นอำานาจของคณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงผ่านการพิจารณาตรวจสอบของคณะท่ำางานฯ ครัNงที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ จ่ำานวน
๗ โครงการ ดังนีN

๕.๑ โครงการท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ จ่ำานวน ๑ โครงการ  คือ
สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย
๑) โครงการจัดหาโปรแกรมการถามตอบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ งบประมาณ

รายจ่ายประจ่ำาปี ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๔๗๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จ่ำานวนเงิน ๔๑๕,๐๐๐.- บาท (ส่ีแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะท่ำางานไดต้รวจสอบเอกสารหลกัฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหนว่ยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะท่ำางาน พร้อมลง
นามก่ำากับเอกสารทุกหน้า  ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนน่ำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีNแจงที่ประชุมสรุปได้ว่า โครงการนีNเป็นการจัดหาโปรแกรม Chatbot
เพื่อรวบรวมประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น และจัดระบบสืบค้นประกาศ ก.ถ. และประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบจ่ำาแนกต่ำาแหน่งในระบบแท่ง กลุ่มเป้าหมายคือพนักงาน
และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ำานวน ๓๓๙,๖๓๕ คน ในชณะที่เจ้าหน้าที่ของ สนง.ก.ถ. เพยีง ๑๘ คน จะส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและได้รับข้อมูลทีท่ันสมัย โครงการนี Nจะมีการจัดประชุมระดมความคิดเพื่อให้
ทัNงผู้ถามและผู้ตอบร่วมกันจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสร้าง Dialogue ให้ Chatbot ใช้ในการตอบค่ำาถามโดยใช้ Google Platform
ในช่วงต้นจะใช้แบบทดลอง ยังไม่ Subscription จึงยังไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้าใช้งานมากขึNนจนเกินจ่ำานวนที่ก่ำาหนดก็จะถูกจ่ำากัด
จ่ำานวนการครัNงของถาม-ตอบในช่วงระยะเวลาที่ก่ำาหนด เช่น ภายใน ๑ ชั่วโทง ถาม-ตอบได้กี่ครัNง

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีN
๑. การใช้แพลตฟอร์มของ Google เท่ากับเอาข้อมูลไปไว้ที่เขา เมื่อเกิน limit กต็้องจ่าย แต่

ถ้าใช้โปรแกรมที่คนไทยพัฒนา น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า การใช้ Dialogue flow จะต้องมีการ MA ท่ีแน่นอน
๒. NECTEC ก็เป็น Developer ซึ่ง Developer ไม่ค่อยได้ท ่ำาอะไร ส่วนใหญ่ Chatbot

เรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ทีต่อบค่ำาถาม กับประชาชนที่ถามค่ำาถาม ท่ำา Rule-based ง่ายที่สุด แล้วค่อยขยับมาเป็น Machine
Learning 

๓. ให้ระวังเรื่องจ่ำานวนผู้เข้าใช้งานพร้อมกัน (Concurrent Users) โดยเฉพาะช่วงสอบที่มี
จ่ำานวนหลายแสนคน เนื่องจากผู้สมัครสอบอาจจะถามเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเตรียมตัวสอบ

๔. ในการพิจารณาการ Design ให้รอบคอบ หน่วยงานสามารถหารือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เช่น ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง และ NECTEC ซ่ึงด่ำาเนินการวิจัยด้านนีNอยู่ เนื่องจากระบบนีNจะต้องขยายต่อไป จะได้ใช้งานได้

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชับใหห้น่วยจดัหาด ่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๓)
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๕.๒ โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จ่ำานวน ๕ โครงการ  ดงันีN

กรมการพัฒนาชุมชน  จ่ำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการพัฒนา Platform เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ใน

บริบท โคก หนอง นา โมเดล งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมวงเงินโครงการ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ย่ีสิบห้าล้านบาทถ้วน)

คณะท่ำางานไดต้รวจสอบเอกสารหลกัฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหนว่ยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะท่ำางาน พร้อมลง
นามก่ำากับเอกสารทุกหน้า  ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนน่ำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ว่า โครงการนี Nเป็นการด่ำาเนินการกิจกรรมย่อยภายใน
โครงการใหญ่ (โคก หนอง นา โมเดล) ซึ่งมีจ่ำานวนทัNงสิNน ๗ กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ ๗ จะเป็นการสร้างระบบโปรแกรมและ
ระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและจัดท ่ำาฐานข้อมูล
เพื่อการลงทะเบียน ส่ำารวจ ติดตาม และประเมินผล ร่วมกับ GISTDA และภาคีเครือข่ายภาควิชาในพืNนที่ พัฒนา Platform
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล ส ่ำารวจเก็บข้อมูลและจัดท่ำาแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ มีการพัฒนาและจัดท ่ำาระบบ/เครื่องมือ ส่ำาหรับการ
ติดตามการบริหารการจัดการ และการประเมินผลส่ำาเร็จทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดล้อม  การด่ำาเนินการใน
โครงการพัฒนา Platform ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมย่อย ได้แก่ ๑) กิจกรรมจัดซืNอ/เช่าพืNนท่ี และระบบจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล
ทางภูมสิารสนเทศ (Infrastructure Software) รองรับการเช่ือมโยงฐานขอ้มลูและใหบ้ริการแผนทีอ่อนไลน ์จ่ำานวน ๑ ระบบ งบ
ประมาณ ๑๐ ล้านบาท  ๒) กิจกรรมจัดจ้างพัฒนาระบบการติดตามการบริหารการจัดการ และการประเมินผลส ่ำาเร็จ
ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดล้อม จ่ำานวน ๑ ระบบ งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท รวมทัNงสิNนเป็นเงิน ๒๕ ล้านบาท
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีN
๑. GISTDA ให้ภาพถ่ายดาวเทียมโดยไม่คดิค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องดี แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ น่ำา IoT มาติด Sensor ได้ข้อมูลแบบ Realtime ใช้ WiFi ฟรีของรัฐบาล ก็ไม่ต้องห่วงว่ามีเมฆบังขณะถ่ายภาพ เมื่อมี
เทคโนโลยีที่ท่ำาให้เกษตรกรรู้ว่าท่ำาอย่างไรให้พอดี ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเกินความต้องการของพืชจนท่ำาให้ต้นทุนสูง /ดินเสีย ไมต่้องปลูก
พืชเกินความต้องการของตลาด เหมือนการส่ังตัดเสืNอให้พอดีกับตัวผู้ใส่เสืNอ

๒. ควรร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการพัฒนาชุมชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง กระทรวง
เกษตรฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เช่น ส่งเสริมให้ใช้ Drone โดยสอนวิธีบังคับ Drone พร้อมบอกวิธีผสมปุ๋ยส่ำาหรับ
Drone โดยเฉพาะ เพื่อมิให้หัวฉีดตัน  หากมีการร่วมมือกับเกษตรต่ำาบล/เกษตรอ่ำาเภอ ซึ่งจะมีความรู้ในระดับ Ground Root
หากผลักดันให้เป็น Flagship ของจังหวัด จะมีโอกาสส่ำาเร็จมากกว่ากรมการพัฒนาชุมชนด่ำาเนินการเอง และถ้าก่ำาหนดเป็น
Flagship Project ของ GISDTA ไปพร้อมกัน ก็จะท่ำาให้เกิดความส่ำาเร็จได้มากกว่าแค่จับมือกับกรมการพัฒนาชุมชน

๓. ท่ำาแค่ Platform อาจเกิดปัญหาในการด่ำาเนินการในระยะต่อไป จะให้ลงแขกขดุบ่อ
คงยาก เพราะเกษตรกรอายุมากแล้ว ไม่มีแรงขุด แต่ถ้าจ้างรถ Backhoe ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ถ้ามีภาครัฐสนับสนุน
รถ Backhoe ให้ชาวบ้านขุดบ่อท่ำาโคก ก็จะช่วยเกษตรกรได้จริง และช่วยได้มาก

๔. เหตุใดจึงต้องแยก Application Server กับ Web Server  ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีNแจงที่
ประชุมว่าการรวมใน Server เดียวกันจะท่ำาให้การท่ำางานหน่วง การแยก Server จะท่ำาให้มีประสิทธิภาพในการท่ำางานมากกว่า

๕. กรมการพัฒนาชุมชนจ้าง GISTDA ด่ำาเนินการจัดหา เมื่อด่ำาเนินการโครงการแล้วอย่าลืม
ถ่ายทอดความรู้ให้กรมการพัฒนาชุมชนด้วย
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชับใหห้น่วยจดัหาด ่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๓)
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การไฟฟ้านครหลวง  จ่ำานวน ๓ โครงการ
๓) โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายสำาหรับ ฟขต. ฟขป. ฟขร. ฟขญ. ฟขน. และอาคาร ICT

ราษฎร์บูรณะ งบประมาณลงทุนผูกพันยกมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๗๘,๘๖๕,๔๒๐.- บาท (เจ็ดสิบแปดล้าน
แปดแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๗๕,๖๐๑,๙๒๐.- บาท (เจ็ดสิบห้า
ล้านหกแสนหนึ่งพันเก้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ 

คณะท่ำางานไดต้รวจสอบเอกสารหลกัฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหนว่ยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานเตรียมชีNแจงรายการที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ว่า โครงการนี Nเป็นการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อ
ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่หมดอายุการใช้งาน และจัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้บริการและรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ กฟน .
โดยสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบงานส่ำาคัญของ กฟน. เช่น ระบบงานรับช่ำาระค่าไฟฟ้า ระบบงาน ERP ระบบงาน Mail
และระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชับใหห้น่วยจดัหาด ่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

๔) โครงการจัดซื้อระบบพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอัจฉริยะ (Intelligence SOC) งบประมาณลงทุนประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๖๘,๙๗๒,๒๐๐.-
บาท (หกสิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๖๓,๘๓๖,๒๐๐.-
บาท (หกสิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานไดต้รวจสอบเอกสารหลกัฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหนว่ยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานจัดท่ำาเอกสารชีNแจงเพิ่มเติม

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ว่า กฟน. มีศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (SOC: Security Operation Center) โครงการนีNเป ็นการจัดซืNอและติดตัNงระบบพัฒนา
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (Intelligence SOC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจจับและวิเคราะห์ข้อมูล แจ้งเตือนการบุกรุกทางไซเบอร์ในระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ทัNงจากภายในและ
ภายนอกองค์กรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที และท่ำาให้ประสาน
งานการรับมือภัยคุกคามกับหน่วยงานภายนอก เช่น ไทยเซิร์ต ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีN
๑. ต้องบอกให้ได้ว่ามีเหตุการณ์โดนโจมตีเท่าใด ของเก่ามีจุดอ่อนอย่างไรจึงต้องมีของใหม่

และถ้าเกิดเหตุการณ์จะเสียหายอย่างไร ส่วนใดทีไ่ม่จ่ำาเป็นต้องออกอินเตอร์เน็ตกไ็ม่ต้องออก
๒. กฎหมายใหม่บังคับใช้ หน่วยงานต้องจัดหาเพิ่มเติม ลงทุนเป็นจ่ำานวนมาก ต้องชั่งน่ำNาหนัก

ให้ดีระหว่างความเสี่ยงและการลงทุน ถ้าโอกาสร้อยละ ๑ แต่หากเกกิดความเสียหายในหลักพันล้าน ก็ควรด ่ำาเนินการจัดหา
เพิ่มเติม  ต้องจัดหาตามความเส่ียง ไม่่จัดหาตามเทคโนโลยี

๓. ส่ำาหรับค่าติดตัNง ตามที่หน่วยงานชีNแจงที่ประชุม ให้ปรับแก้ไขการเขียนเป็นค่าติดตั Nงและ
บ่ำารุงรักษา ๒ ปี จะเข้าใจได้ง่ายกว่าค่าติดตัNง ๒ ล้านต่อ ๓ ปี
มติท่ีประชุม ใหห้น่วยงานทบทวนรายละเอยีดโครงการ  พร้อมลงนามก ่ำากับเอกสารทกุหน้า  และจดัส่งคณะท่ำางาน
ตรวจสอบก่อนน่ำาเสนอที่ประชมุคณะกรรมการเพือ่พิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๓)
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๕) โครงการจ้างพัฒนาระบบ the MetGE Management System (Charging Station)
งบประมาณลงทุนประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๒๖,๗๑๐,๖๗๗.- บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกร้อย
เจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๒๖,๖๑๕,๖๗๗.- บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
หกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

คณะท่ำางานไดต้รวจสอบเอกสารหลกัฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหนว่ยงานแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแต่อย่างใด

ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีNแจงที่ประชุมสรุปได้ ดังนีN
๑. The MetGE (เดอะ เมทจ์) มาจากค่ำาว่า Metro Grid Enabler เป็นระบบจัดการโครง

ข่ายไฟฟ้ามหานคร เป็นการใช้นวัตกรรมล่ำNาสมัยเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ภายใต้หน้าที่ก่ำากับ ดูแล ให้ค่ำาปรึกษา อนุญาต
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ให้พร้อมรองรับเทคโนโลยีด้านพลังงานต่าง ๆ เช่น
เทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) แบตเตอรี่ พลังงานทดแทน ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เครื่องอัดประจุส่ำาหรับรถยนต์ไฟฟ้า ระบบแผงโซล่าร์เซลล์ อาคารอัจฉริยะ  ซึ่งหากใช้งานหรือเชื่อมต่อโดยปราศจากการ
ควบคุมที่ถูกต้อง อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบจ่ำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมได้  

๒. โครงการนีNจะด่ำาเนินการเฉพาะในส่วนของการบริหารจัดการสถานีชาร์จอัจฉริยะ
(EV Smart Charging) ปัจจุบันมีการใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่น่ำามาใช้ในการควบคุมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าอยู่แล้ว
โครงการนีNจะเป็นการพัฒนาเพิ่มเติมทัNงในการบริหารจัดการระบบจ่ำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า และในการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟ เช่น
การขอติดตัNง บ่ำารุงรักษา แจ้งปัญหา เข้าใช้งานที่สถานีชาร์จ การช่ำาระเงิน เป็นต้น

๓. การด่ำาเนินการร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีการท่ำา MoU ทั่วประเทศ ปัจจุบันมี
สถานีชาร์จไฟในเครือข่ายความร่วมมือประมาณ ๔๕๐ สถานีทั่วประเทศ โดยการไฟฟ้านครหลวงลงทุนท ่ำา Platform ให้
แล้วเก็บค่าบริการจากการใช้งาน Platform
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า สวทช. กด็่ำาเนินการโครงการวิจัย EV
ร่วมกับ กฟผ. โครงการที่ กฟน. ลงทุนนีNจะซ่ำNาซ้อนกันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในธุรกิจ EV ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ น่าจะ
คล้ายกับธุรกิจปั๊มน่ำNามันที่มีหลายยี่ห้อ เป็นทางเลือกให้ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการได้  ทั NงนีN ควรยกโครงการผลิตไฟฟ้า
บนหลังคาจากแสงอาทิตย์ (Rooftop) มาทบทวน จะได้ไมต่้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชับใหห้น่วยจดัหาด ่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จ่ำานวน ๑ โครงการ
๖) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตัง้ระบบสำารองและกู้คืนข้อมูลระยะยาว (Long-term Backup)

จำานวน ๑ ระบบ งบประมาณประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๔๙,๕๑๙,๖๐๐.- บาท (สี่สิบเก้าล้านห้าแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๔๙,๕๑๙,๖๐๐.- บาท (สี่สิบเก้าล้านห้าแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานไดต้รวจสอบเอกสารหลกัฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหนว่ยงานแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแต่อย่างใด

ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีNแจงที่ประชุมสรุปได้ ดังนีN
๑. ระบบ Backup เดิมของ กฟภ. เป็นอุปกรณ์ที่ท่ำาการจัดเก็บทัNงระยะสัNน (Disk Backup)

และระยะยาว (Tape Backup) ซึ่งมีข้อจ่ำากัดในการส่ำารองข้อมูล เนื่องจากใกล้หมดอายุการใช้งาน และไม่รองรับปริมาณ
งานการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบัน  โครงการนี Nเป็นการจัดหาเพื่อปรับปรุงระบบส่ำารองและกู้คืนข้อมูลระยะยาว เพื่อให้มี
การรองรับการกู้คืนข้อมูลย้อนหลังได้หลายส่ำาเนา (Copy) ตามช่วงเวลาที่ก่ำาหนดในกรณีที่เกิดปัญหาขึNนกับระบบ 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๓)
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